

HƯNG HÀ

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng

Những năm qua, công tác tuyên truyền miệng ở huyện Hưng Hà đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện.



Trao giải hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2019.

Theo ông Trần Nguyễn Hân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy: Trong những năm qua, Huyện ủy luôn quan tâm chỉ đạo cũng cố kiện toàn đội ngũ báo cáo viên theo hướng bảo đảm số lượng, chất lượng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Huyện cũng chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quản lý và điều hành hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Hàng năm, cấp ủy các cấp luôn chú trọng xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, lựa chọn những đồng chí có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có phương pháp vận động, thuyết phục quần chúng

nhân dân. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để các báo cáo viên, tuyên truyền viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị để báo cáo viên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở.

Hiện nay, huyện Hưng Hà có 14 báo cáo viên cấp huyện và 34 báo cáo viên các xã, thị trấn. Nhìn chung, báo cáo viên cấp huyện đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, tập trung quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và của huyện tới cơ sở đảng một cách nghiêm túc. 100% nghị quyết triển khai ở cơ sở đều được soạn thảo để cương chi tiết, có định hướng cụ thể các vấn đề chính, trọng tâm, phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị. Đa số báo cáo viên các xã, thị trấn

là những đồng chí cán bộ nghị hưu, có thời gian, kinh nghiệm, khả năng truyền đạt và uy tín với cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương. Hàng tháng, báo cáo viên đảng bộ xã, thị trấn đã duy trì tốt các hoạt động báo cáo viên cũng như nhiệm vụ đột xuất của huyện và cơ sở. Thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, huyện; thông tin tình hình thời sự thế giới, trong nước, trong tỉnh, trong huyện; tuyên truyền những ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị lớn của đất nước cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Chí Hòa cho biết: Trong công tác tuyên truyền miệng, Đảng ủy chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác tu dưỡng theo hướng thiết thực, nhanh nhạy, hiệu quả, thuyết phục, phù hợp với thực tiễn và trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên,

nhân dân. Công tác tuyên truyền miệng tại cơ sở được duy trì thường xuyên. Qua đó, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.

Nổi bật trong công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên Đảng bộ huyện Hưng Hà là đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, nâng cao khả năng sử dụng công nghệ thông tin. Ông Nguyễn Thế Thống, báo cáo viên Đảng bộ xã Chí Hòa chia sẻ: Để đạt hiệu quả trong công tác tuyên truyền, đội ngũ báo cáo viên luôn nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thông qua các hội nghị tuyên truyền. Thường xuyên cập nhật thông tin chính thống, phát huy vai trò, nhiệm vụ của mình, làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền miệng ở cơ sở, chuyển tải kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đồng thời góp phần định hướng kịp thời trước các vấn đề để tác động đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Cũng theo ông Trần Nguyễn Hân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy: Nhiều báo cáo viên xã, thị trấn đã đổi mới hình thức tuyên truyền, phân ánh đầy đủ các yêu cầu, nội dung phong phú, đa dạng, phù hợp với nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nội dung thông tin tuyên truyền bảo đảm tính toàn diện, thời sự, định hướng thiết thực và được lựa chọn ngắn gọn gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn cơ sở, phù hợp đối tượng người nghe. Công tác tuyên truyền miệng trong thời gian qua đã góp phần tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Qua đó, nhiều chỉ tiêu lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Các hoạt động văn hóa, xã hội được thực hiện hiệu quả. Công tác phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền được chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tốt.

Thời gian tới, cấp ủy các cấp huyện Hưng Hà tiếp tục quan tâm, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

MAI THƯ

TÂY NINH

Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại khu cách ly

Những ngày qua, xã Tây Ninh (Tiền Hải) đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho các hộ dân cách ly tại khu dân cư số 7, thôn Lạc Thành Nam. Buổi sáng hàng ngày, bà Nguyễn Thị Sợi lại gửi tiền cho tổ hậu cần xã mua nhu yếu phẩm như thịt, cá, rau, củ, quả để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của 3 nhân khẩu trong gia đình. Mọi hoạt động trao đổi diễn ra trong khoảng cách an toàn giữa bà Sợi cũng như các hộ dân thực hiện cách ly với tổ trực chốt và ngành chức năng tham gia quản lý tại khu cách ly. Bà Nguyễn Thị Sợi chia sẻ: Từ lúc phong tỏa, cách ly tại khu dân cư số 7, thôn Lạc Thành Nam, những nhu yếu phẩm được chính quyền và nhân dân trong xã hỗ trợ rất nhiều như: rau, củ, quả, thịt, cá, mì tôm, sữa... là những thực phẩm chính chúng tôi được hỗ trợ hàng ngày. Dù cách ly nhưng bữa ăn của chúng tôi rất đầy đủ chất dinh dưỡng.

Còn đối với ông Bùi Văn Bình thì cuộc sống người dân trong khu dân cư cách ly rất ổn định, sức khỏe được kiểm soát tốt. Tại khu dân cư, lực lượng chức năng phun hóa chất khử trùng thường xuyên, bà con được kiểm tra sức khỏe ngày 2 lần nên ai cũng yên tâm. Cuộc sống sinh hoạt của gia đình ông Bình ổn định khi được chính quyền đồng ý việc tiếp nhận hàng hóa, thực phẩm hàng ngày như gạo, mì, dầu, nước mắm... Ông Bình cho biết: Mọi nhu yếu phẩm gia đình gửi mua hàng

phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Để bảo đảm cung ứng kịp thời các mặt hàng thực phẩm và vật dụng thiết yếu phục vụ đời sống hộ dân khu dân cư số 7, thôn Lạc Thành Nam trong thời gian cách ly, xã Tây Ninh đã xây dựng kế hoạch theo ngày khi người dân có yêu cầu mua sắm lương thực thực phẩm, bảo đảm số lượng, chất lượng, an toàn thực phẩm mới giao đến cho các hộ dân. Xã cũng theo dõi sát sao, động viên tinh thần người dân trong khu cách ly để người dân yên tâm, chấp hành tốt những yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh. Tích cực tuyên truyền đến các hộ dân cần ăn ở sạch, vệ sinh môi trường gia đình như bố trí thùng đựng rác sinh hoạt có nắp đậy, xử lý tiêu hủy theo quy định. Nói ăn uống bảo đảm vệ sinh, thoáng mát, giữ vệ sinh trong quá trình ăn uống. Đối với những đơn vị, nhà hảo tâm, nhân dân địa phương hỗ trợ bằng thực phẩm, hay tiền mặt, UBND xã đã thành lập tổ tiếp nhận, có phương án phân bổ hợp lý, đúng người, đúng đối tượng, đặc biệt quan tâm hơn đến các đối tượng chính sách, người già, bảo đảm không người dân nào bị bỏ lại phía sau. Từ khi thực hiện cách ly đến nay, tình hình chung trên địa bàn xã Tây Ninh có bản ổn định. Người dân thực hiện tốt các chủ trương của tỉnh, huyện, xã, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn đạt hiệu quả.

MẠNH THẮNG



Nhu yếu phẩm được người dân trong và ngoài xã hỗ trợ các hộ dân khu dân cư số 7, thôn Lạc Thành Nam, xã Tây Ninh (Tiền Hải).

Chủ động nhân lực, vật lực trước diễn biến mới của dịch Covid-19

Khởi phát từ Đà Nẵng, đến giữa tháng 8 dịch Covid-19 đã lây lan đến 15 tỉnh, thành phố trong nước. Thái Bình ghi nhận 1 trường hợp nhiễm Covid-19 (bệnh nhân số 566). Công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh đang đặt ở tình huống phát hiện bệnh nhân trên địa bàn nhưng ở phạm vi hẹp hoặc những ca đơn lẻ. Tuy nhiên, ngành Y tế đã sẵn sàng các giải pháp để ứng phó với tình huống dịch ở cấp độ cao hơn.

Ngày 25/7, Đà Nẵng xuất hiện ca bệnh đầu tiên lây lan trong cộng đồng báo hiệu đợt dịch thứ 2 tại Việt Nam. Ngày 26/7, hệ thống phòng, chống dịch toàn tỉnh chính thức được kích hoạt trở lại để rà soát người từ Đà Nẵng về. Hơn 1.000 bác sĩ, cán bộ y tế xã và lực lượng y tế thôn xã phối hợp với các ban, ngành địa phương vào cuộc tiến hành rà soát, xác minh người từ vùng có dịch về. Đến ngày 12/8, toàn tỉnh đã rà soát được 3.656 trường hợp đi du lịch, công tác, thăm thân từ vùng dịch về.

Ngay khi phát hiện có bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong cộng đồng và bệnh nhân nhiễm Covid-19 có lịch trình di chuyển về Thái Bình, hệ thống giám sát dịch đã nhanh chóng rà soát, truy vết các trường hợp F1, F2, khoanh vùng ổ dịch. Hiện 2 ổ dịch tại Hòa Tiến (Hưng Hà) và Tây Ninh (Tiền Hải) đã được kiểm soát, ít còn khả năng lây nhiễm trong cộng đồng.

Bước vào đợt dịch thứ 2, từ ngày 25/7 đến 12/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm được 1.963 mẫu. Bác sĩ Phạm Thị Thu Hà, Trưởng khoa Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, đối với hoạt động lấy mẫu bệnh phẩm, ngoài cán bộ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, cán bộ y tế tuyến huyện cũng đã tham gia và đáp ứng tốt với hoạt động này. Vì thế, việc lấy mẫu, bảo quản mẫu thời gian qua đều được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng tốt cho hoạt động xét nghiệm. Riêng từ ngày 10/8 đến nay, hệ thống xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã vận hành tới đa công suất, xét nghiệm từ 220 - 300 mẫu bệnh phẩm/ngày. Việc xét nghiệm đang được mở rộng để thực hiện xét nghiệm cho hơn 2.000 người từ vùng dịch về tỉnh. Điều này sẽ hỗ trợ tích cực cho việc phát hiện sớm ca bệnh, truy vết

người liên quan, xử lý, khoanh vùng ổ dịch kịp thời.

Cùng với đội ngũ cán bộ y tế xã tham gia công tác giám sát dịch tại cộng đồng, tại các khu cách ly, cơ sở điều trị cũng đang huy động hàng trăm bác sĩ, cán bộ tham gia phục vụ cách ly, thu dung điều trị người nhiễm và nghi nhiễm Covid-19. Đến ngày 12/8, có 7 bệnh viện tuyến tỉnh, huyện đang thực hiện cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe 56 trường hợp, trong đó riêng Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang điều trị cho bệnh nhân số 566 và 23 trường hợp nghi nhiễm. Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện đã phân công 3 kíp điều trị, mỗi kíp từ 11 - 12 người gồm bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên... Nếu dịch tiếp tục diễn biến phức tạp, trong tình huống có đồng bệnh nhân và có bệnh nhân phải thở máy, có bệnh nhân chỉ định phẫu thuật, Bệnh viện cũng đã có kế hoạch

phân công thêm các kíp điều trị với các bộ phận như chăm sóc bệnh nhân thở máy, gây mê, phẫu thuật... bảo đảm đáp ứng nhiệm vụ điều trị tuyến cao nhất tại Thái Bình.

Tại các bệnh viện như Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Phụ sản và một số bệnh viện tuyến huyện đang có các trường hợp nghi nhiễm cũng phân công bác sĩ, cán bộ y tế thực hiện các quy trình nghiêm ngặt về cách ly, theo dõi sức khỏe bảo đảm sự an toàn cho cả cán bộ y tế và người được cách ly, theo dõi sức khỏe. Cùng với các cơ sở khám chữa bệnh, đến ngày 12/8, có 8 khu cách ly tuyến tỉnh, huyện đang hoạt động thực hiện cách ly cho 236 người.

Bác sĩ Phạm Nam Thái, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, hiện tại tất cả các khâu giám sát tại cơ sở, phục vụ cách ly, điều trị đều đang hoạt động nhịp nhàng, các hoạt động phòng, chống dịch được kiểm soát tốt.

Ngành Y tế đã xây dựng kịch bản ứng phó với diễn biến dịch ở từng cấp độ. Tùy theo cấp độ, ngành sẽ chỉ định các cơ sở y tế thu dung, điều trị, có phương án bố trí số lượng giường bệnh phù hợp. Bên cạnh đó, ngành Y tế cũng đã chủ động xây dựng danh mục thiết bị y tế, thuốc, vật tư tiêu hao thực hiện cho công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở điều trị. Nhiều bệnh viện thực hiện thu dung điều trị người bệnh đã được trang bị các thiết bị máy móc hiện đại như: hệ thống phòng áp lực âm, máy thở, máy X-quang di động, máy lọc máu...

Bác sĩ Phạm Nam Thái cho biết thêm, trong tình huống số

lượng bệnh nhân điều trị đông, cùng với điều trị ở Bệnh viện Đa khoa, các bệnh viện như Bệnh viện Phổi, Khu khám điều trị chất lượng cao Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Lâm Hoa cùng 12 bệnh viện huyện, thành phố cũng thực hiện thu dung, điều trị bệnh nhân với khoảng 1.000 giường bệnh. Trong tình huống cần thiết để ứng phó khi dịch lan rộng, ngành Y tế sẽ thiết lập bệnh viện dã chiến. Với hơn 7.500 cán bộ, nhân viên y tế ở tuyến tỉnh, huyện, xã và bệnh viện ngoài công lập... ngành Y tế cũng đã có kế hoạch huy động các cán bộ y tế đã nghỉ hưu cùng đội ngũ sinh viên các

trường y dược và tình nguyện viên trong điều trị và chăm sóc bệnh nhân.

Kịch bản cho mọi tình huống dịch đều đã sẵn sàng. Đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế trên tuyến đầu phòng, chống dịch đã nỗ lực hết mình trong gần 8 tháng qua và vẫn đang tiếp tục nỗ lực trong bối cảnh dịch vẫn diễn biến phức tạp. Chở đũa lớn nhất, vững chắc nhất của họ là sự chung sức, đồng lòng cùng và cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Vì thế, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ tham gia trận chiến phòng, chống dịch với một tinh thần trách nhiệm cao nhất.

HOÀNG LANH



Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh - nơi cách ly, điều trị các bệnh nhân nghi nhiễm và nhiễm Covid-19.